



Tên Ứng Viên: [Alexis Mercedes Rinck](#)

Tên Chiến Dịch: [Alexis for Seattle](#)

Trang Web của Chiến Dịch: alexisforseattle.com

Vị Trí Thành Phố: 8

Số Điện Thoại của Chiến Dịch Tranh Cử: [206-705-9305](tel:206-705-9305)

Với kinh nghiệm hỗ trợ dịch vụ nhân sinh và các chính sách y tế công cộng, chỉ đạo các kế hoạch ứng phó khẩn cấp với tình trạng vô gia cư cũng như định hình chính sách tài chính và lập ngân sách tại Đại Học University of Washington, tôi sẽ mang đến kiến thức chuyên môn cần thiết cho Hội Đồng Thành Phố để gia tăng số nhà ở có giá cả phải chăng mà chúng ta cần có, các cộng đồng an toàn mà chúng ta xứng đáng được có, hành động để giúp đỡ mọi người đang gặp khủng hoảng và đầu tư vào cộng đồng để cải thiện sự công bằng và cơ hội.

Sự cam kết phục vụ của tôi bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân được chia sẻ bởi quá nhiều người ở Seattle ngày nay. Tôi sinh ra trong một gia đình khi cha mẹ đang còn ở tuổi thiếu niên và gặp nhiều khó khăn và tôi được ông bà nuôi dưỡng. Gia đình tôi đã phải đối mặt với những chu kỳ đau thương khi bị giam giữ, sử dụng chất gây nghiện và tình trạng vô gia cư. Tôi rất biết ơn vì đã nhận được sự hỗ trợ trong cộng đồng để giúp tôi có con đường dẫn đến thành công— và tôi muốn đảm bảo tất cả thanh niên ở Seattle đều có được những cơ hội tương tự.

Tôi sẵn sàng mang những quan điểm sáng suốt có cơ sở và niềm đam mê đạt được kết quả của mình tới Hội Đồng Thành Phố và trở thành tiếng nói của tất cả người dân Seattle. Chúng ta phải đối mặt với những thách thức cấp bách đòi hỏi những ý tưởng, nghị lực năng lượng và khả năng lãnh đạo mới. Với phiếu thưởng và phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ xây dựng trên thành tích vận động và hành động của mình để có một Seattle có giá cả phải chăng, thân thiện và đi đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Ứng cử viên này đang tham gia Chương Trình Democracy Voucher Program.



Tên Ứng Cử Viên: [Saunatina Annaca Sanchez](#)

Tên Chiến Dịch Tranh Cử: [Saunatina for Seattle](#)

Trang Web của Chiến Dịch Tranh Cử: info@saunatinaforseattle.com

Vị Trí Ứng Cử trong Hội Đồng Thành Phố: 8

Số Điện Thoại của Chiến Dịch Tranh Cử: [803-272-8628](tel:803-272-8628)

Tôi lớn lên ở Holly Park và Yesler Terrace với người cha làm việc chăm chỉ, người mẹ khuyết tật, và cộng đồng những người hàng xóm trong khi tôi phụ giúp nuôi dạy các em của mình. Niềm đam mê của tôi đối với cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị được khơi dậy từ những trải nghiệm sống trong khu nhà ở do chính phủ trợ cấp và sử dụng dịch vụ giao thông công cộng từ Metro Quận King.

Tôi được ủng hộ bởi Liên Minh Những Người Sử Dụng Phương Tiện Công Cộng (Transit Riders Union), nơi tôi đồng sáng lập Nhóm Công Tác về Dịch Vụ Xe Buýt và Phương Tiện Công Cộng (Bus and Transit Services Workgroup). Tôi đã cộng tác với nhiều nhóm khác nhau để mở rộng cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và phương tiện công cộng cùng với Câu Lạc Bộ Xe Đạp Cascade, vận động thành lập Văn Phòng Tiêu Chuẩn cho Người Thuê Nhà (Office of Renter Standards) thông qua Hội Đồng Tổ Chức Người Thuê Nhà Seattle (Seattle Renter Organizing Council), và đấu tranh cho sự dân chủ trong hội đồng Liên Đoàn Cử Tri Nữ-SKC.

Khi xem xét luật, tôi đặt câu hỏi: “Mục tiêu là gì? Ai sẽ được hưởng lợi? Ai sẽ bị tổn hại?”

Tôi ủng hộ I-137, cập nhật luật phân vùng để tạo thêm nhà ở cho các gia đình, và hợp tác với các bên cung cấp nhà ở để ban hành các thỏa thuận về quyền có nơi ở.

Chúng ta sẽ đối phó với khoản thâm hụt ngân sách \$200 triệu mà không ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân Seattle thông qua các dòng doanh thu lũy tiến như Jumpstart và ban hành các nguồn thu mới như thuế Thu Nhập từ Vốn (Capital Gains tax).

Tôi sẽ tập trung vào các dịch vụ công cộng, như phòng vệ sinh mở cửa 24/7/365 trong công viên, để mọi người có thể tiếp cận văn hóa thành phố một cách an toàn.

Trong Hội Đồng Thành Phố, tôi sẽ mang đến tư duy hợp tác, chú trọng đến chi tiết để kết nối các phòng ban và tạo ra một Seattle công bằng cho tất cả mọi người.

Ứng cử viên này tham gia Chương Trình Voucher Dân Chủ.



Tên ứng cử viên: [Tanya Woo](#)

Tên chiến dịch: [Friends of Tanya Woo](#)

(Những người bạn của [Tanya Woo](#))

Trang web của chiến dịch: tanyawooforseattle.com

Vị trí trong thành phố: 8

Số điện thoại của chiến dịch: [206-657-6679](tel:206-657-6679)

Xin chào các bạn! Tôi là Tanya Woo. Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là Ủy viên Hội đồng Thành phố Seattle được bổ nhiệm.

Seattle là ngôi nhà suốt đời của tôi. Gia đình tôi di cư đến đây vào năm 1887 và tôi lớn lên ở Beacon Hill. Hiện nay, tôi cư trú tại Rainier Beach, tích cực tham gia vào cộng đồng Khu Phố Tàu/Quận Quốc tế. Dù làm việc ở đâu trên khắp Seattle, niềm đam mê vẫn không thay đổi của tôi là: nâng cao tiếng nói của những người dễ bị tổn thương.

Thật không may, trong nhiều năm, giới lãnh đạo Seattle đã bỏ mặc những người dễ bị tổn thương nhất. Tội phạm ảnh hưởng một cách không cân xứng đến các khu vực có thu nhập thấp nhất của chúng ta và dịch bệnh fentanyl không được kiểm soát đã cướp đi sinh mạng của những người hàng xóm vô gia cư của chúng ta. Với tư cách là Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ ưu tiên dành tiền cho các giải pháp đã được chứng minh và đảm bảo những người ứng phó đầu tiên của chúng ta, kể cả các đội ngũ y tế và cơ quan thực thi pháp luật, có đầy đủ nhân viên.

Các vấn đề phức tạp đòi hỏi các giải pháp thực tế. Từ việc chỉ đạo các cuộc tuần tra Community Watch đến tổ chức chống phân biệt chủng tộc, xây dựng nhà ở cho lực lượng lao động và thậm chí quản lý Narcan trên đường phố, tôi đã trực tiếp hành động. Bạn xứng đáng có được sự lãnh đạo nhân ái, thực dụng, chăm chỉ và hiểu được những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Mỗi ngày, tôi cố gắng mang đến những giải pháp thực tế cho Hội đồng Thành phố và thực hiện cam kết đó với cử tri của chúng tôi.

Tôi là Tanya Woo và tôi rất mong được bạn bầu cho tôi – và tặng tôi voucher của bạn.

Ứng cử viên này sẽ tham gia Chương trình Voucher Dân chủ.



Tên Ứng Viên: [Tariq Yusuf](#)

Tên Chiến Dịch: [Tariq for Council](#)

Trang Web của Chiến Dịch: tariqforcouncil.org

Vị Trí Thành Phố: 8

Số Điện Thoại của Chiến Dịch Tranh Cử: [206-395-9356](tel:206-395-9356)

Câu chuyện của tôi là câu chuyện ở Seattle. Sinh ra với cha là người Indonesia và mẹ là người Mỹ; tôi đã chứng kiến sự biến đổi và tăng trưởng của khu vực trong hai thập kỷ qua. Cha mẹ tôi phụ thuộc rất nhiều vào các chương trình xã hội quan trọng của tiểu bang và thành phố như Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Seattle (Seattle Housing Authority). Họ đã giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng vô gia cư và xây dựng cuộc sống thành công. Tôi đã có thể hoàn thành chương trình học tại Đại Học University of Washington, có sự nghiệp thành công trong ngành công nghệ và lập gia đình riêng của mình. Bất chấp những khó khăn của họ, cha mẹ tôi đã nuôi dạy tôi bằng những giá trị của sự đồng cảm, lòng nhân hậu và công lý; và đây cũng là những giá trị mà tôi hy vọng mang lại cho hội đồng thành phố.

Giấc mơ Mỹ của tôi đã thành hiện thực; nhưng hành trình đó ngày càng trở nên khó khăn đối với các gia đình ngày nay. Các dịch vụ xã hội mà đã giúp câu chuyện của tôi có thể đạt được nay không còn có thể tiếp cận được nữa. Tôi muốn thay đổi điều đó.

Chính quyền thành phố đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta; với tư cách là thành viên hội đồng thành phố, tôi có kế hoạch vận động cho những người như cha mẹ tôi, những người đã trải qua cảnh chỉ cần thiếu một khoản tiền lương là có thể trở thành người vô gia cư. Tôi dự định đền đáp thành phố này bằng cách ủng hộ mạnh mẽ sự bình đẳng, công lý và lòng nhân ái, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và cam kết giúp đỡ mọi người để chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng đoàn kết.

Ứng cử viên này đang tham gia Chương Trình Democracy Voucher Program.